

## QUỐC HỘI

### THÔNG CÁO

**của Ủy ban thường vụ Quốc hội.**

Ngày 31 tháng 5 năm 1976, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thường lệ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chinh.

Tham dự phiên họp này có các vị đại diện của Hội đồng Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bàn về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội chung của cả nước.

2. Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 90 đơn vị và 13 cán bộ thuộc Quân đội nhân dân Việt-nam đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

3. Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ nhiệm 5 thẩm phán dự khuyết Tòa án nhân dân tối cao.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định một số vấn đề về công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao.

### THÔNG CÁO

**của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa và Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam.**

Căn cứ vào văn kiện của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tờ quốc đã được Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa và Hội nghị đại biểu nhân dân miền Nam Việt-nam phê chuẩn, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa Trường-Chinh và Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam Nguyễn Hữu Thọ đã quyết định triệu tập kỳ họp đầu tiên của Quốc hội chung cả nước họp vào hạ tuần tháng 6 năm 1976 tại Hà-nội.

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

**QUYẾT ĐỊNH số 224-TTg ngày 24-5-1976 về việc đào tạo trên đại học ở trong nước.**

Trước tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng trong cả nước, với hệ thống hiện có các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học, và với đội ngũ cán bộ khoa học gồm hàng nghìn người tốt nghiệp tiến sĩ, phó tiến sĩ, có phẩm chất chính trị tốt và trình độ chuyên môn vững, chúng ta đã có điều kiện đề tổ chức việc đào tạo trên đại học ở trong nước.

Do đó, Chính phủ quyết định cho thực hiện từ nay chế độ đào tạo trên đại học ở trong nước theo những điều quy định sau đây :

1. Việc đào tạo trên đại học ở trong nước là nhằm tiếp tục xây dựng vững chắc đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao theo những mục tiêu chủ yếu như sau :

a) Về *chuyên môn* : có trình độ khoa học cơ bản vững, nắm được kiến thức hiện đại của một ngành khoa học, kỹ thuật ; có năng lực độc lập nghiên cứu khoa học kỹ thuật và năng lực giảng dạy ở bậc đại học ; biết hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở mức độ nhất định.

b) Về *chính trị* : trung thành với Tờ quốc, với chủ nghĩa xã hội, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hăng hái phấn đấu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có thái độ trung thực, có tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa.

2. Đối tượng đề tuyển chọn nghiên cứu sinh là những cán bộ đã tốt nghiệp đại học về các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, các ngành kinh tế và văn hóa, có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng khiếu nghiên cứu.

3. Việc đào tạo trên đại học ở trong nước nhằm bảo đảm đạt học vị phó tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Việc đào tạo đó tiến hành theo hình thức tại chức và hình thức tập trung.

Mỗi nghiên cứu sinh, trong quá trình học tập, được một tập thể cán bộ khoa học hướng dẫn ; tập thể này bao gồm những người giỏi trong giới khoa học cùng ngành, và do Hội đồng khoa học của trường đại học hay viện nghiên cứu khoa học đề cử.

Muốn được công nhận tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn thành một luận án khoa học, và bảo vệ luận án đó trước một Hội đồng chấm thi do Thủ tướng Chính phủ chỉ định.

Đối với những cán bộ khoa học, kỹ thuật đã có những công trình nghiên cứu khoa học có

www.ThuVienPhapLuat.com  
Tel: +84-8-3845 6684

giá trị phục vụ sản xuất, đời sống, quốc phòng, v.v... thì không phải làm luận án, mà được Hội đồng chấm thi xem xét các công trình đó và công nhận.

4. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp là cơ quan có trách nhiệm giúp Hội đồng Chính phủ thống nhất quản lý công tác đào tạo trên đại học ở trong nước. Bộ có nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu và trình Chính phủ quyết định phương hướng, chính sách, quy chế, v.v... về công tác đào tạo trên đại học; thống nhất hướng dẫn và kiểm tra các ngành, các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học trong việc thực hiện những phương hướng, chính sách và quy chế đó.

b) Hướng dẫn các ngành lập kế hoạch đào tạo trên đại học, tổng hợp các kế hoạch đó để đưa vào kế hoạch chung và trình Chính phủ xét duyệt.

c) Phối hợp với Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Ủy ban Khoa học xã hội Việt-nam, để:

— Xác định và trình Chính phủ phê chuẩn danh sách các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học;

— Đề nghị Chính phủ phê chuẩn danh sách những thành viên của các Hội đồng chấm thi tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh;

— Hướng dẫn các ngành, các trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học xét chọn các đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học có nhiệm vụ:

a) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các trường đại học hay viện nghiên cứu trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiện công tác đào tạo trên đại học theo đúng sự hướng dẫn của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

b) Giúp trường đại học hoặc viện nghiên cứu trực thuộc giải quyết tốt vấn đề cơ sở vật chất và kỹ thuật để tiến hành thuận lợi công tác đào tạo trên đại học.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, tùy theo chức năng của mình, có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn các cơ sở trực thuộc thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 24 tháng 5 năm 1976

Thủ tướng Chính phủ

PHẠM VĂN ĐỒNG

## CHỈ THỊ số 240-TTg ngày 1-6-1976 về công tác lương thực vụ chiêm xuân năm 1976.

Năm 1976, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 1976 — 1980 trong tình hình cả nước đã thống nhất, nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống nhân dân đòi hỏi khối lượng lương thực rất lớn và ngày càng tăng. Nhiệm vụ công tác lương thực là phải tập trung sức phát triển sản xuất lương thực với tốc độ nhanh, bao gồm cả lúa, ngô, khoai, sắn, các loại hoa màu lương thực khác, một mặt khác phải tổ chức tốt việc ăn chia, phân phối, thu mua lương thực, hết sức tiết kiệm lương thực. Dù trong tình hình nào, cũng phải bảo đảm cân đối về lương thực của Nhà nước và trong nhân dân, đó là một nhiệm vụ rất lớn và cấp bách hiện nay. Với điều kiện đất đai và thời tiết khí hậu cho phép gieo trồng nhiều vụ trong năm, với lực lượng lao động và kinh nghiệm sản xuất đã nắm được, mỗi địa phương, từng huyện, từng hợp tác xã hoặc cá nhân... đều có nhiệm vụ tăng vụ, thâm canh, sản xuất thêm lương thực cho bản thân và bán cho Nhà nước. Những nơi trước đây đã có lương thực bán cho Nhà nước, nay phải bán nhiều hơn, những nơi trước đây chỉ đủ ăn, nay phải sản xuất thêm để có phần bán cho Nhà nước, những nơi từ trước sản xuất chưa đủ ăn, nay phải sản xuất và tiết kiệm để giảm phần lương thực Nhà nước phải cung cấp. Làm nhiệm vụ công tác lương thực vụ chiêm xuân năm nay phải với tinh thần nói trên.

Công tác lương thực vụ chiêm xuân năm nay được tiến hành trong điều kiện cân đối về lương thực của Nhà nước rất khẩn trương, nông dân nhiều nơi phải trải qua một vụ giáp hạt rất khó khăn, thu hoạch vụ chiêm xuân năm nay chậm và đến nay chưa thể đánh giá được kết quả sản xuất sát từng nơi. Tình hình trên đây, đòi hỏi phải chỉ đạo rất chặt chẽ công tác lương thực từ cơ sở, từ sản xuất, thu hoạch, ăn chia phân phối trong nội bộ nông dân đến thu mua năm lương thực trong tay Nhà nước, quản lý việc cung cấp lương thực. Để bảo đảm những yêu cầu nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban hành chính các địa phương và các ngành có trách nhiệm làm tốt những việc cụ thể sau đây:

### 1. Làm tốt việc huy động lương thực vụ chiêm xuân.

Nhu cầu về lương thực của Nhà nước từ nay đến lúc thu hoạch vụ mùa chủ yếu trông vào kết quả thu mua lương thực trong vụ chiêm xuân.